

การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนิน “กิจกรรมเคารพธงชาติ”

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

นายวิเศษ กรมจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ทุกท่าน ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล



กิจกรรมเคารพธงชาติ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

นายวิเศษ กรมจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรได้ ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลา ร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล



กิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายวิเศษ กรมจันทร์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” พร้อมทั้ง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ทาง Facebook: <https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage> (สำนักงาน ป.ป.ช.)



ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นายวิเศษ กรมจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ได้เรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ มีนโยบายและข้อราชการสำคัญเร่งด่วนจะแจ้งให้ทุกท่าน ทราบและดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและประชาชน

